

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Công văn số 3225/SKHĐT-TTXXT ngày 14/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung:

Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tuy Phước luôn chú trọng trong công tác cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc cải cách, nâng cao đối với các nội dung liên quan về công vụ, có chế độ, chính sách phù hợp, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn dân nâng cao thực hiện chuyên môn hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, UBND huyện Tuy Phước luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

2. Kết quả thực hiện:

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

- UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường thực hiện công tác giải quyết TTHC cho công dân, kịp thời cập nhật, công khai tất cả các thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn theo quy định, cụ thể:

+ Đối với cấp huyện: UBND huyện đã công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, Bộ phận Một cửa cấp xã trên địa bàn huyện và chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp Bộ phận Một cửa huyện công khai Danh mục tại Bộ phận Một cửa huyện theo quy định.

+ Đối với cấp xã: Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, niêm yết công khai minh bạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của cấp xã tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của địa phương.

Đến nay, đã tổ chức đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của người đứng đầu UBND các xã, thị trấn; ban hành đầy đủ các Kế hoạch để triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện trong công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính¹; tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2024 với chủ đề “Dịch vụ công trực tuyến” nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về cải cách hành chính, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến tỉnh giao được triển khai thực hiện nghiêm túc, đến nay đã triển khai thực hiện đạt 5/7 chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân tại Bộ phận Một cửa huyện, xã, thị trấn tiếp tục được duy trì, trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 48.636/49.516 hồ sơ (*Trong đó: Giải quyết sớm, đúng hạn: 48.570 hồ sơ đạt 99,86%; giải quyết trễ hạn: 66 hồ sơ, chiếm 0,14%*)². Các hồ sơ trễ hạn/quá hạn đều được chỉ đạo kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện gửi thư xin lỗi theo đúng quy định.

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được triển khai liên thông, 100% văn bản được ký số phát hành trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin. Bố trí trụ sở làm việc và đảm bảo đầy đủ trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp xã theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

- Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 ban hành “Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định” đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi trách nhiệm giải quyết hoặc có tham gia triển khai. Thường xuyên theo dõi tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện để đánh giá kết quả hoạt động đầu tư; phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan nhằm hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các doanh nghiệp. Đến nay đã bàn giao đưa vào sử dụng 62/76 công trình chuyển tiếp đạt tỷ lệ 82%, còn lại 14/76 đang triển khai thi công; đối với công trình xây dựng mới, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 65/75 công trình đạt tỷ lệ 86,7%, phê duyệt BCKTKT 59/75 công trình đạt tỷ lệ 78,7%, bàn giao đưa vào sử dụng 26/75 công trình xây dựng mới đạt 34,7%.

- Tăng cường chỉ đạo việc triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn, nhất là đối với dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý để khuyến khích các siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở bán lẻ có đủ điều kiện thanh toán điện tử phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều đã áp dụng hình thức thanh

¹ Kế hoạch truyền thông cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế và nâng cao chỉ số CCHC năm 2024; Kế hoạch cải thiện và nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của huyện Tuy Phước năm 2024; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024

² Phát sinh 46.445/49.516 HS nộp trực tuyến (*đạt 93,80, tăng 63,41% so cùng kỳ*); Nộp, trả qua BCCI: 1.271 Dịch vụ (giảm 216 dịch vụ so cùng kỳ); Thanh toán trực tuyến: 37.101/39.219 đạt 94,6% tăng 31,07% so với cùng kỳ; Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính: 15.389 dịch vụ tăng 8.989 dịch vụ.

toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng đã được thanh toán qua thẻ ATM cho đối tượng thụ hưởng. Tình hình thu NSNN qua kho bạc nhà nước từ ngày 01/01/2024-30/11/2024 không dùng tiền mặt đạt: 100% và tình hình chi NSNN qua kho bạc nhà nước từ ngày 01/01/2024-30/11/2024 không dùng tiền mặt đạt 98,12%.

3. Nhiệm vụ thời gian đến:

- Tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch...; giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tạo gánh nặng cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức về các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo và chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành công vụ.

- Chủ động xây dựng các tài liệu hướng dẫn việc tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình; đảm bảo các quy định của pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Công khai các tài liệu hướng dẫn, giải thích các điểm còn chưa rõ trong quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước; đẩy mạnh triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Định kỳ tiếp công dân theo quy định, giải quyết hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và chỉ đạo, thực hiện giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của doanh nghiệp, của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ trên địa bàn huyện Tuy Phước; UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh (b/c);
- Phòng TC-KH huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Nam